



PPD ท้าวมใหม่ในพม่า



ศ.ดร.จีระ หงส์ลดาธรมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ นายพลจัตวา อูมินท์ จู รัฐมนตรีช่วยว่าการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประเทศสหภาพพม่า ฯพณฯ สุพจน์ ธีรภาคศิลป์ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหภาพพม่า อู อ่อง วิน รองประธาน Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry พร้อมคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ในพิธีเปิดการประชุม Learning Forum “Tourism, Globalization and Sufficiency Economy Theory in Myanmar” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 ณ Sedona Hotel เมือง Yangon ประเทศสหภาพพม่า

อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ คงจะต้องเรียกว่า เป็นอาทิตย์ของการทูตแบบประชาชน คือ ได้มาประชุมเรื่อง การท่องเที่ยว โลกาภิวัตน์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักของพวกเรา โดยนำมาประยุกต์กับ ประเทศพม่า ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม ที่เมือง Yangon ประเทศพม่า

ระหว่างที่ผมเขียนบทความอยู่นี้ ผมกำลังจัด Learning Forum ที่ประเทศพม่า โดยจัดในโรงแรม Sedona เมือง Yangon จึงถือโอกาส รายงานสดจากประเทศพม่า มาให้คนไทยได้เห็นบรรยากาศ ที่น่าสนใจในการจัดการประชุมครั้งนี้

การทำงานของผมในฐานะเลขาธิการมูลนิธิพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศเห็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นหลัก และในการทำงานของเรา เราก็ไม่ได้รับแรง เริ่ม โดยเน้นการประชุมระหว่างนานาชาติซึ่งปัจจุบันรู้จักกันดี ในนามของ Leadership Forum ซึ่งจัดมาติดต่อกัน 5 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม ในการเตรียมการของเราแต่ละครั้ง ของการประชุม Leadership Forum ก็จะมีเชิญผู้นำของ ประเทศในกลุ่มแม่น้ำโขง ลาว พม่า เวียดนาม จีน ยูนนาน และเขมร มาร่วมประชุม ซึ่งในครั้งที่ 4 ทางรัฐบาลเขมรก็ เห็นความสำคัญของการทูตแบบใหม่ ได้เชิญเราไปจัดกิจกรรม ดังกล่าวที่พนมเปญ และจากนั้นคณะของเขมรก็เดินทางมา ดูนงานโครงการพระราชดำริ และครั้งที่ 3 เราได้กลับไปจัด Learning Forum ที่เสียมราฐ ซึ่งหลายๆ ท่านได้ติดตามข่าวสาร



สังคมนตรีเรียนรู้เกิดขึ้นที่ประเทศสหภาพพม่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ บรรยายแนะนำ Learning Forum แก่ผู้เข้าร่วมงานจำนวน
60 คน ซึ่งมาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐฯ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและ
โรงแรม และสถาบันการศึกษาของประเทศสหภาพพม่า เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 ณ
Sedona Hotel เมือง Yangon ประเทศสหภาพพม่า

และได้มีการถ่ายทำโครงการดังกล่าวบริเวณนครวัด ซึ่ง
หลายๆ ท่านพอใจที่การทูตแบบประชาชนในประเทศเขมร
ลุล่วงไปด้วยดี

ครั้งนี้ก็เช่นกัน ตัวแทนของรัฐบาลพม่าและภาคเอกชน
พม่า ก็มาร่วมงานกับพวกเราที่การประชุม Leadership Forum
ครั้งที่ 5 และได้เชิญทีมของเราจากมูลนิธิพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ระหว่างประเทศประมาณ 20 คน มาร่วมกันจัด
Learning Forum เรื่องดังที่ผมได้กล่าวไปแล้ว

ตามปกติผมก็ยังไม่มั่นใจว่า เราจะทำงานในพม่าได้
ผลอย่างไรหรือไม่ เพราะพม่าเป็นประเทศปิด และ
ระมัดระวังเรื่องการเมืองมาก แต่ทางฝ่ายพม่าซึ่งประสานงาน
โดยคุณ U Moe Kyaw มาจากภาคเอกชน ก็บินมาหารือ

กับผมที่กรุงเทพฯ 4 ครั้ง และได้ขออนุมัติรัฐบาลพม่าให้
ดำเนินการจัดได้สำเร็จ ซึ่งท่านผู้อ่านคงเห็นแล้วว่า บรรยากาศ
การประชุมเต็มไปด้วยมิตรภาพและน่าสนใจมากกว่าการทูตแบบ
PPD มีผลประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างไร โดยมีเหตุผล
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

-เรื่องแรก หัวข้อที่จัดคือการท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่เขาสนใจ เพราะพม่าเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อโลกมาก

-พม่าเป็นสมาชิก ASEAN และต้องปฏิบัติตามกฎของ AFTA ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เขาสนใจเรื่องการค้า การลงทุนแบบเสรี และอีกไม่นาน ก็คงจะเป็นสมาชิก WTO การที่เขาศึกษาบทเรียนวิกฤติเศรษฐกิจของเราช่วงปี 1997 ทำให้เขาเห็นว่า โลกาภิวัตน์มีทั้งประโยชน์และเต็มไปด้วยความเสี่ยง

-การทำงานครั้งนี้ ท่านทูตสุพจน์ ธีรภาคัลย์ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ผมที่ธรรมศาสตร์ และรู้จักกันดี ก็มาต้อนรับและแสดงการสนับสนุนการทำงานแบบ PPD อย่างเต็มที่

-สุดท้ายจะเห็นได้จากพิธีเปิด โดยท่านรัฐมนตรีช่วยฝ่ายการท่องเที่ยว **Brig-Gen Aye Myint Kyu** ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลพม่ามองการประชุมครั้งนี้ด้วยความสนใจและสนับสนุนอย่างเป็นทางการ

-ผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 60 ท่าน ที่เป็นชาวพม่า สนใจการเรียนรู้ และเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจจริง เพื่อนำไปสร้างมูลค่าเพิ่ม

สรุปก็คือ ผมอยากเรียนให้ทราบว่า ผมกำลังดำเนินการ PPD ในประเทศพม่าให้ประชาชนคนไทยได้รับทราบว่า ทุกๆ คนต้องช่วยกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้านต่อไป ผมจึงเรียกว่าเป็นก้าวใหม่ของ PPD ครับ

จิระ หงส์ลดาธรมภ์

Chira8@hotmail.com

โทร.0-2273-0180,0-2619-0512-3

โทรสาร 0-2273-0181